



สรุปแนวโน้มธุรกิจ

“โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และนักธุรกิจภาคใต้” ไตรมาสที่ 4 ปี 2553

=====

การสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการในภาคใต้ ประจำปีไตรมาสที่ 4 ปี 2553 จำนวน 48 ราย¹ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร ประกอบด้วยผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยว 1 ราย การค้าปลีก-ค้าส่ง 4 ราย อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 7 ราย อุตสาหกรรมยางพารา 22 ราย อุตสาหกรรมประมง/แช่แข็ง 7 ราย อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 3 ราย และสถาบันการเงิน 4 ราย สรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

ภาพรวม

ภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร โดยรวมชะลอตัวลง เนื่องจากในภาคใต้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย และฝนตกต่อเนื่องระยะเวลานาน ทำให้ยางพาราพืชเศรษฐกิจหลักในภาคใต้ให้ผลผลิตลดลง เกษตรกรไม่สามารถกรีดยางพาราได้ตามปกติ ส่งผลให้อำนาจซื้อของประชาชนที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่ลดลง ในขณะที่ราคายางพารายังคงอยู่ในระดับสูงแต่ก็ไม่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่เกษตรกรมากนัก ภาคการส่งออกได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้นและค่าเงินบาทที่แข็งค่า ขณะที่การส่งออกยางพาราและไมยางพารายังคงมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องจากตลาดหลักจีน แต่ผลจากราคาสูงขึ้นทำให้ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็น การอุปโภค-บริโภคและการลงทุนก็ชะลอตัวจากอำนาจซื้อของประชาชนในท้องถิ่นลดลง ส่วนภาวะการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญดีขึ้นต่อเนื่อง

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2554 ภาวะเศรษฐกิจของภาคใต้โดยรวมคาดว่าจะขยายตัวดี เนื่องจากเกษตรกรสามารถกรีดยางพาราได้ตามปกติ และราคายางพาราทรงตัวอยู่ในระดับสูง ทำให้ประชาชนมีรายได้เพื่อจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ในส่วนของภาวะการส่งออกยางพาราน่าจะขยายตัวดีตามความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ในประเทศจีน ญี่ปุ่น ส่วนผลผลิตปาล์มน้ำมันแม้จะมีพื้นที่ที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้ผลผลิตลดลงและไม่เพียงพอกับความต้องการ ประกอบกับทิศทางของราคาน้ำมันสูงขึ้น ทำให้ความต้องการน้ำมันปาล์มดิบไปใช้ผลิตเป็นพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาปาล์มน้ำมันอยู่ในระดับสูงเช่นกัน ในขณะเดียวกันอาหารแปรรูป/แช่แข็งของไทยยังคงเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ภาคการท่องเที่ยวคาดว่าจะมีทิศทางที่ดี

¹ จำนวนผู้ประกอบการ 48 ราย ประกอบด้วย

- การออกพบโดยตรง จำนวน 10 ราย
- สอบถามทางโทรศัพท์เพื่อติดตามในประเด็นต่าง ๆ เช่น แนวโน้มการค้าปลีกค้าส่ง ติดตามผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท และผลกระทบจากอุทกภัย จำนวนรวม 38 ราย

ทั้งด้านฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน แต่ทั้งนี้ ปัญหาความไม่สงบทางการเมืองยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อทิศทางของตลาดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

การบริโภค

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2553 การบริโภคในภาคใต้โดยรวมชะลอตัว เนื่องจากอำนาจซื้อของประชาชนส่วนใหญ่ที่มาจากปัจจัยหลักยางพาราลดลง เนื่องจากไม่สามารถกรีดยางพาราได้ตามปกติจากภาวะฝนตกติดต่อกันระยะเวลานาน และพื้นที่บางส่วนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมซึ่งซึ่งเป็นอุปสรรคในการกรีดยาง และจากเหตุการณ์วาตภัยทำลายต้นยางพาราหักโค่นในบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ส่งผลให้ไตรมาสนี้ผลผลิตยางพารารอออกสู่ตลาดลดลง

ราคายางพาราที่ปรับสูงขึ้นมากอันเนื่องจากผลผลิตลดลง ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารามากนัก เพราะไม่สามารถกรีดยางพาราได้ ส่งผลให้การจำหน่ายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่ขยายตัวดีมาตลอดนับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วลดลง ประมาณร้อยละ 20-30 ประกอบกับในไตรมาสนี้จะเป็นช่วงเปิดภาคเรียนและช่วงปลายปีประชาชนมีความจำเป็นต้องนำเงินไปใช้จ่ายใช้สอยในสินค้าจำเป็นอื่นมากขึ้น

ภาคใต้ตอนล่างในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้เกิดอุทกภัยทำให้การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงจำนวนมาก แต่เป็นช่วงระยะเวลาเพียงสั้น ๆ แต่ภายหลังจากน้ำลดผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้นำสินค้าที่เสียหายจากน้ำท่วมออกจำหน่ายลดราคา ทำให้มีประชาชนสนใจมาซื้อสินค้าดังกล่าวจำนวนมาก จนทำให้มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นทดแทนยอดจำหน่ายที่หายไปในช่วงน้ำท่วมได้เกือบทั้งหมด และกิจการสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ในเวลาที่รวดเร็ว

แนวโน้ม ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 การอุปโภคบริโภคคาดว่าจะดีขึ้นจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรหลักยางพาราที่ยังคงอยู่ในระดับสูง เป็นผลมาจากความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ยังมีต่อเนื่อง และปาล์มน้ำมันที่มีราคาเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นโดยนำไปใช้ผลิตเป็นพลังงานทดแทน อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อภาคการบริโภคที่สำคัญ

การลงทุน

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2553 การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าส่งออก ยังไม่มีการลงทุนใหม่ในช่วงนี้ เพราะผู้ประกอบการยังคงกังวลในเรื่องผลกระทบจากวัตถุดิบที่ปรับราคาสูงขึ้น การแข็งค่าของเงินบาท และปัญหาการขาดแคลนแรงงานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ และปัญหาการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นข้อกังวลและอุปสรรคในการลงทุนใหม่ที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับปัจจุบันอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังคงมีกำลังการผลิตคงเหลือเพียงพอที่จะรองรับหากมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นได้

อสังหาริมทรัพย์

ส่วนการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งของโครงการและคุณภาพของที่อยู่อาศัยจากการเกิดอุทกภัยทำให้ลูกค้าเริ่มให้ความสำคัญปัจจัยน้ำท่วม ทำให้โครงการจัดสรรในแหล่งที่น้ำไม่ท่วมได้รับความสนใจจากลูกค้าและโครงการจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าได้ดี ส่วนการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างยังคงมีภาวะที่ทรงตัว เพราะในไตรมาสนี้เป็นช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการซ่อมแซมและก่อสร้างที่อยู่อาศัย

แนวโน้ม ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 คาดว่าการก่อสร้างที่อยู่อาศัยยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยบวกจากราคาพืชเกษตรที่คาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับสูง และภาวะการท่องเที่ยวที่น่าจะขยายตัวได้ดีแต่ต้องไม่เกิดปัญหาด้านการเมืองภายในประเทศที่จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของ ทั้งผู้ลงทุนและผู้บริโภค

การส่งออก

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2553 การส่งออกชะลอตัว เพราะผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าและวัตถุดิบปรับราคาสูงขึ้นทำให้เป็นอุปสรรคในการส่งออก รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานของภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นปัญหาของการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก

การปรับเพิ่มราคาของวัตถุดิบที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังในการรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า ส่งผลให้ระยะเวลาในการสั่งซื้อล่วงหน้าสั้นลง จากเดิมประมาณ 5-6 เดือน เหลือเพียง 2-3 เดือน แต่ความต้องการของตลาดต่างประเทศยังมีต่อเนื่อง ประกอบกับผู้ซื้อเป็นคู่ค้ามานานให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเจรจาต่อรองราคาได้ แต่ปรับราคาได้ตามต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นบางส่วนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ราคาที่ปรับเพิ่มไม่สามารถชดเชยต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นได้ทั้งหมด ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตและยอมรับอัตรากำไรที่ลดลง

สินค้าเกษตรยางพาราของภาคใต้โดยรวมยังคงมีทิศทางการส่งออกที่ดีเนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักที่สำคัญ ขณะที่ความต้องการของตลาดต่างประเทศยังมีต่อเนื่องและมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ในประเทศจีนและญี่ปุ่น แต่การส่งออกได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นตลอด ซึ่งการส่งออกสินค้าเกษตรจะต้องใช้วัตถุดิบภายในประเทศในการผลิต ฉะนั้นการแข็งค่าของเงินจึงเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก

อุตสาหกรรมส่งออกส่วนใหญ่ได้ทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว้เกือบทั้งจำนวน ทำให้ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าไม่มากนัก แต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาการบริหารจัดการในการกำหนดราคาขายเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรวมทั้ง วัตถุดิบที่ปรับราคาสูงขึ้น

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2554 การส่งออกสินค้าของภาคใต้โดยรวมคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีและยังคงขยายตัวตามความต้องการของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะยางพาราที่ยังคงมีความต้องการเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมผลิตยางล้อรถยนต์ของประเทศจีน และญี่ปุ่น

เกษตร

ในไตรมาสนี้ราคาสินค้าเกษตรยางพารา และปาล์มน้ำมันสูงเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากผลผลิตยางพาราในภาคใต้ได้รับผลกระทบจากสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนและฝนตกในหลายพื้นที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานซึ่งเป็นอุปสรรคในการกรีดยางพารา ทำให้ปริมาณยางพาราที่ออกสู่ตลาดลดลง และในบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและพัทลุง ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอุทกภัยและวาตภัยทำให้ต้นยางพาราโคนล้มได้รับความเสียหาย ประกอบกับอุปสงค์ยางพาราที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดโลกเป็นสำคัญ

ส่วนผลผลิตปาล์มน้ำมันในไตรมาสนี้ลดลงเช่นกัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้งต่อเนื่องมาจากต้นปี และที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนที่ตกน้อยกว่าความต้องการตามธรรมชาติของต้นปาล์มน้ำมันที่ต้องการน้ำฝนสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ผลผลิตปาล์มลดลงทำให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่จะผลิตให้ได้เต็มกำลังการผลิตแม้จะมีพื้นที่ที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นก็ตาม ส่งผลให้ราคาปาล์มน้ำมันในช่วงนี้ปรับราคาสูงขึ้นมาก

ผลผลิตกุ้งในไตรมาสนี้มีปริมาณลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมและโรคระบาดของกุ้งในบางพื้นที่ ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งจับกุ้งขายเร็วขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุน และส่วนหนึ่งเกิดจากการควบคุมปริมาณผลผลิตกุ้งโดยจำกัดปริมาณการเลี้ยงของกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งรายใหญ่ที่ต้องการรักษาระดับราคากุ้งให้เหมาะสม

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมยางพารา ในปัจจุบันยังมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากประเทศไทยยังคงเป็นฐานการป้อนวัตถุดิบยางพาราอันดับหนึ่งของโลก โดยส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังประเทศจีน ผลผลิตยางพาราในไตรมาสนี้ลดลง ทำให้ราคายางพารามีราคาสูงขึ้นมาก ในขณะที่อุปสงค์ยางพาราเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์นับตั้งแต่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวเรื่อยมา ทำให้ปริมาณความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้นโดยมีตลาดหลักประเทศจีนและญี่ปุ่น

อุตสาหกรรมไม้ยางพารา ตลาดยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นจากประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลัก แต่การผลิตไม้ยางพาราประสบปัญหาวัตถุดิบมีราคาสูงและขาดแคลน เนื่องจากชาวสวนชะลอการโค่นเพื่อจะกรีดยางพารา ประกอบกับ ในช่วงนี้เป็นฤดูฝนซึ่งเป็นอุปสรรคในการตัดไม้และขนส่งเกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตทำให้ไม้ยางพารามีราคาสูงขึ้น

อุตสาหกรรมถลุงมือยาง ราคาวัตถุดิบน้ำยางข้นได้ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นตามราคายางพาราส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้นและขาดแคลนวัตถุดิบยางธรรมชาติ เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงทำให้ผู้ประกอบการถลุงมือยางมีแนวโน้มปรับมาใช้ยางสังเคราะห์เป็นวัตถุดิบในการผลิตถลุงมือยางแทนมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบซึ่งยางสังเคราะห์มีราคาที่ต่ำกว่าและทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ง่ายขึ้น

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ในช่วงต้นปีเกิดภัยแล้งและปริมาณน้ำฝนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นปาล์มทำให้ผลผลิตปาล์มลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม แม้จะมีพื้นที่ที่เริ่มให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันกันรับซื้อผลปาล์มเพื่อให้เพียงพอสามารถเปิดสายการผลิตได้ ทั้งนี้ เพื่อผลิตน้ำมันปาล์มส่งมอบให้ลูกค้าตามกำหนดเวลาการสั่งซื้อ ทำให้ปัจจุบันราคาการรับซื้อผลปาล์มมีราคาที่สูงมาก

อุตสาหกรรมประมงและแช่แข็ง อุตสาหกรรมกุ้งแปรรูปและแช่แข็งมีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ส่วนสินค้าอาหารทะเลกระป๋องก็มีปัญหาด้านวัตถุดิบเช่นเดียวกันโดยการผลิตที่จะต้องนำเข้าปลาทูน่าจากอินโดนีเซียซึ่งมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดเป็นอุปสรรคในการนำเข้าวัตถุดิบ ปัจจุบันต้นทุนการผลิตทั้งวัตถุดิบและแรงงานของไทยสูงกว่าคู่แข่ง แต่อย่างไรก็ดี ไทยยังมีข้อได้เปรียบในด้านคุณภาพที่ดีกว่าคู่แข่งที่สำคัญ คือ ประเทศเวียดนาม

การท่องเที่ยว

ภาวะการณ์ท่องเที่ยวฝั่งอันดามันเริ่มฟื้นตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มมั่นใจในสถานการณ์การเมืองที่เริ่มผ่อนคลายลงทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากภาคเอกชนและภาครัฐได้เร่งทำความเข้าใจกับตัวแทนต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในสถานการณ์มากขึ้นและตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

ภาวะการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทยขยายตัวดี เพราะได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองภายในประเทศน้อย โดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มลูกค้าหลักเป็นชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ประกอบกับในไตรมาสนี้เป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงของไทยและเป็นช่วงปิดภาคเรียนของประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยที่ภาครัฐได้จัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ดี

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2554 การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ลูกค้าเป็นชาวต่างประเทศคาดว่าจะฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับปัญหาการเมืองภายในประเทศและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งของภาครัฐและเอกชนที่จะสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น

ต้นทุน ราคาสินค้า และสัดส่วนผลกำไร

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางพารา ราคาวัตถุดิบอยู่ในระดับสูง เนื่องจากผลผลิตลดลงทำให้ราคามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ส่วนราคาปาล์มน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตมีไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่เกิดจากผลกระทบภัยแล้งส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ปาล์มน้ำมันมีราคา

เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมกึ่งแข็งแข็งราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณผลผลิตกึ่งลดลงจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและการเกิดโรคระบาดในกึ่ง

ต้นทุนการก่อสร้างมีแนวโน้มสูงขึ้นจากต้นทุนพลังงานและแรงงาน ราคาวัสดุก่อสร้างโดยรวมยังคงทรงตัวแต่มีแนวโน้มสูงขึ้นในปีหน้า

แรงงาน และภาวะการจ้างงาน

สถานการณ์การจ้างงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยังอยู่ในภาวะที่ตึงตัว การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็นปัญหาหลักที่ทำให้ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นเพื่อจูงใจในการทำงาน ทำให้ต้นทุนแรงงานสูงขึ้น โดยเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือที่จะมีโอกาสแย่งชิงแรงงานกันซึ่งจะเป็นภาระของผู้ประกอบการที่จะต้องปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน และต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาแรงงานมาเพื่อทดแทนทำให้ต้นทุนทางธุรกิจเพิ่มขึ้น การที่ภาครัฐปรับเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำทุกจังหวัดซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในต้นปีหน้า ทำให้แรงงานมีทางเลือกที่จะทำงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้นและการทำงานภาคก่อสร้างเป็นงานกลางแจ้งและงานหนัก ทำให้ผู้รับเหมาต้องปรับค่าจ้างแรงงานเพื่อจูงใจไม่ให้แรงงานไหลกลับไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมอื่น ทำให้ค่าจ้างในภาคการก่อสร้างจะสูงกว่าการจ้างแรงงานในภาคอื่น ๆ

สถาบันการเงิน

ปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของผู้ประกอบการในด้านพาณิชย์กรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และจากกลุ่มส่งออกสินค้าเกษตรและกลุ่มรับซื้อยางพารา รวมทั้งธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ปริมาณเงินฝากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินแต่ในปัจจุบันผู้ฝากเงินมีทางเลือกในการลงทุนในผลิตภัณฑ์หลายประเภททำให้ผู้มีเงินฝากจะเลือกไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า รวมทั้งมีการพิจารณาเรื่องการลดหย่อนภาษี

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในภาพรวมยังไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสถาบันการเงินระมัดระวังและเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อรายใหม่ และติดตามฐานะของลูกค้าหนี้อย่างใกล้ชิดโดยให้การช่วยเหลือกรณีที่ลูกหนีมีปัญหาทางการเงินโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รายใหม่ของสถาบันการเงิน

ส่วนเศรษฐกิจภาค สำนักงานภาคใต้

ธันวาคม 2553